
       ๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน   
.................................................................. 

 
    สวัสดีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการ 
    ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิด  

ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ คือ นายขวัญเฉลิม  เกิดสินธุ์ ต าแหน่ง 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) นักทรัพยากรบุคคล ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลบางตะบูน  
   
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) และ  
 (ครั้งที่ ๒)    
 

ประธานสภาฯ    ตามท่ีได้มีการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  ๒๕๖๑ และประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
    ๒๕๖๑  นั้น  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม   รายละเอียดตาม
    เอกสารใน หน้า ๑ – ๑๔   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข  ขอเชิญ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ด้วย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)      สมาชิกสภาฯท่านใดรับรองขอให้ ยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์           
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

๓.๑ เรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๒ และ     
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓   

 

ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑  ให้ประธานสภาท้องถิ่น



       ๒ 
 
    ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ ให้สภาพิจารณาว่าปีนี้จะมี
    สมัยประชุมประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือไร และแต่ละสมัยประชุมปีนั้นจะมี
    ก าหนดกี่วัน  ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และ  
    มีก าหนดกี่วัน  
    เดิมก าหนดสมัยประชุมไว้ ๓ สมัย คือ   
    สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
    สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
    สมัยที่ ๓ วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีพ.ศ.๒๕๖๒ คือ  
    วันที่ ๑๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
    ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญ  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมปี ๒๕๖๒  คือ   
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๕ – ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
    สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ – ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
    สมัยที่ ๓ วันที่  ๑  – ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๖๒ 
    แล้วสมัยแรกของปีถัดไปในวันที่ ๑๕ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
ประธานสภา ฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอก าหนดสมัยประชุมใหม่เป็นอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภา ฯ   ที่ประชุม ก าหนดสมัยประชุมในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓ สมัย  คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) สมัยท่ี  ๑    วันที่  ๑๕ – ๒๘    กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 
    สมัยท่ี  ๒    วันที่  ๑๕ – ๓๐    พฤษภาคม   ๒๕๖๒   
    สมัยท่ี  ๓    วันที่    ๑  -  ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๖๒   
    และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๓   
    วันที่  ๑๕  -  ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
    เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอมติที่ประชุมในการ ก าหนดสมัยประชุมสมัย   
    สามัญ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๒  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก 
     ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓  ตามท่ีเสนอ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้   ยกมือขึ้น 
 
ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 
 



       ๓ 
 

๓.๒ เรื่องรายงานสถานะการเงินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ประธานสภาฯ          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗         
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ก าหนดให้นายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบล   จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภาองค์ 
    การบริหารส่วนต าบลนั้น  
          บดันีน้ายกองค์การบริหารสว่นต าบลโพไร่หวานไดเ้สนอรายละเอียดงบ
    แสดงฐานะการเงินและรายรับ–รายจ่าย รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๑๗ – ๒๖ 
    จึงขอให้สมาชิก สภาฯได้พิจารณา ท่านใดจะสอบถามการปฏิบัติงานของท่าน 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน ขอเชิญ  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  รายละเอียดที่แจ้งสถานะการเงิน ควรที่จะแยกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในปีหนึ่งเท่าไร
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) ให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบได้ว่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง  ดังนั้นผมขอรายละเอียดที่  

ชัดเจนกว่านี้ 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รายละเอียดที่น าเข้าสภาฯเป็นเอกสารที่ทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ท าการตรวจ 
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) สอบแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ถ้าทางท่านสมาชิกสภาฯต้องการรายละเอียดเป็น 
    ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท จะส าเนามาให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  มีลูกหนี้ที่ค้างภาษี  มีผู้หมดอายุความหรือไม่       
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
เลขานุการสภาฯ   ลูกหนี้ที่ค้างช าระภาษีซึ่งตอนนี้ทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ที่ 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  หมดอายุความหลายรายรวมเป็นเงิน ๕ แสนกว่าบาท  แล้วให้ทางอบต.ได้หาตัวผู้ 

รับผิดชอบที่ท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระภาษี    ซึ่งทางอบต.ได้ขอให้ทางอ าเภอแต่งตั้ง  
กรรมการสอบละเมิดแล้ว ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาในเบื้องต้น คือ นายก ปลัด  
ฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าส านักปลัด และต้องรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภาย 
ในระยะ เวลา ๖๐ วัน 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนในแต่ละกลุ่ม ทางอบต.ได้ติดตามว่าท าอาชีพอยู่หรือไม่
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
เลขานุการสภาฯ   ได้มีการติดตามกลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชนให้น าเงินมาคืนทุกปี และท าเรื่องน าเงินที่
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  คืนกลับไปใช้ลงทุนในกลุ่ม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มต่อไป  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๑๘ ในส่วนของหนี้สินและเงินสะสม ที่รวมกันได้ยอด ๗๔,๓๖๒,๗๖๑.๙๖ บาท
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ได้ยอดมาจากอะไร อย่างไหนบ้าง ต้องการให้แยกประเภทให้ชัดเจน  
 



       ๔ 
 
เลขานุการสภาฯ   หน้านี้จะเป็นหน้าที่สรุปของงบแสดงสถานะการเงิน รายละเอียดจ าแนกตามเอกสาร
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ในหน้าต่างๆ ว่าเป็นอย่างไหน อย่างไร 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด    
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) สอบถาม  ขอให้ที่ประชุมรับทราบการรายงานสถานะการเงินประจ าปีงบ 
    ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ด้วย 
 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๓.๓ เรื่องรายงานติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑) 
 

ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร         
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ การติดตามและประเมินผลแผน -
    พัฒนาข้อ   ๒๙ (๓)    รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม  และ 

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 

     ด้วยได้รับรายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  ๒๕๖๑   โดยคณะ 
    กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑  มีทั้งสิ้น  ๑๐๘  โครงการ  
- ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)  ครั้งที่ ๒   

(ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑ ) 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  ๖๑  โครงการ คิดเป็น ๕๖.๔๘% 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๖.๔๘% 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ๓๐ โครงการ คิดเป็น ๒๗.๗๘% 

       
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามหน้า ๒๗ – ๔๑ จึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบ   
มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๓๔ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) หมู่ ๔ มีวีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ประสานโครงการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพไร่หวาน  ในการจัดท า 
(นายอุดร  บัวทอง)  โครงการนี้  ได้รับความร่วมมือจากอสม.ต าบลโพไร่หวานในการลงพื้นท่ี ขอให้ส.อบต. 
    อุไรรัตน์  มีสมบัติ  ชี้แจงรายละเอียดด้วย  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  มีทุกหมู่
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามาให้ความรู้กับอสม. อบรมเกี่ยวกับการ  
 



       ๕ 
 

ใช้สารไอโอดีนที่ถูกวิธี และให้อสม.ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โพไร่หวาน แจกจ่ายสารไอโอดีนให้กับประชาชนที่มีแนวโน้มว่าขาดาสารไอโอดีน 

 
ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   ติดตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒  ด้วย     
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๔ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประธานสภาฯ          ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กร  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัด 
    ท างบประมาณการใช้จ่ายและผลด าเนินงานในรอบปี    เพื่อให้ประชาชนมีส่วน 
    ร่วมในการตรวจสอบ    และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ ๓๐ วรรค ๕  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม    และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ทราบโดยทั่วไป   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    

   

     บัดนี้คณะผู้บริหารได้จัดท าประกาศรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๔๒ – ๕๓   จึงขอให้ที่ 
    ประชุมรับทราบ  มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๕๐ โครงการที่ ๓๘ โครงการฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพ่ีแม็ท 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง ได้ด าเนินการโครงการอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว 
 
นายกฯอบต.   โครงการฝังท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพ่ีแม็ทถึงบ้านช่างดม ได้ผู้รับจ้าง   
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) แล้วแต่ไม่มาด าเนินการท าโครงการ และได้ประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ได้เข้า 

มาส ารวจพื้นที่โครงการ แต่ก็ยังไม่เข้ามาท าสัญญากับอบต. จึงได้ท าหนังสือแจ้งเตือน
ถึงผู้รับจ้างรายดังกล่าวแล้ว ว่าให้เข้ามาด าเนินการท าโครงการ 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการนี้อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑  ล่วงเลยมาปี ๒๕๖๒ ก็ยังไม่ได้ด าเนินการท า 
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) โครงการ เนื่องจากประชาชนได้สอบถามถึงโครงการนี้เป็นจ านวนมาก ท าไมเราไม่

ด าเนินการให้เด็ดขาดกับผู้รับจ้าง เราก็มีบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรมมาแล้ว 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เราได้ประกาศการจ้างด้วยวิธี (e–Leaning) และได้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแหวนพัฒนา  
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) เพียงรายเดียวที่ได้   ตามระเบียบแล้วเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับการคัดเลือกแล้วไม่เข้ามา

ด าเนินการ ก็จะต้องด าเนินการหาผู้ว่าจ้างรายต่อไป 
 



       ๖ 
 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดแหวนพัฒนาได้บอกว่ามีปัญหาในเรื่องการด าเนินการ ซึ่งทาง 
(นายวินัย  กู้นาม)  สถานที่คับแคบไม่เอ้ืออ านวยต่อการน าเครื่องจักรกลเข้าท างานล าบาก  
 
นายกฯอบต.   ได้ประสานไปที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบึงปรีดาขอให้ช่วยมาท าโครงการนี้แล้ว ซึ่งทาง   
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) อบต.ได้ส่งแบบแปลนก่อสร้างและพาไปดูสถานที่แล้ว รอการตอบกลับว่าจะเข้ามา  

ด าเนินการเมื่อไร  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการนี้สามารถท่ีจะเพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้นอีกได้หรือไม่          
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
เลขานุการสภาฯ   โดยวิธีการจ้างเราต้องท าโครงการให้ส าเร็จ แต่ถ้าจะเพ่ิมงบประมาณใหม่ต้องปล่อย
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  โครงการตก และท าการตั้งงบประมาณใหม่ในแผนพัฒนา 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการที่ท าการกันเงิน มีก าหนดระยะเวลากี่ปี     
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง โครงการที่ท าการกันเงิน มีระยะเวลาการกันเงิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มท าการกันเงิน
(นางรุ่งทิวา  เอ่ียมส าอางค์) 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เราสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาเรื่องการปล่อยน้ าเสียในซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ ให้เชื่อมลง   
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) รางระบายน้ าแทนได้หรือไม่ เพ่ือที่น้ าเสียจะได้ไหลลงหน้าถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า 
 
นายกฯอบต.   จะให้ทางกองช่างไปส ารวจและท าโครงการเสนอเพ่ือแก้ไขต่อไป      
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิก สภาฯ ท่านใดสอบถามหรือไม ่ขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดสอบถาม 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ขอให้ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ.๒๕ ๖๑ 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๕ เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนไฟทางสาธารณะ 
ประธานสภาฯ    ด้วยได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน ว่าได้รับโอน      
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ไฟทางสาธารณะ จากโครงการหมู่บ้านณัฏฐริยา หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ ขอให้นายกฯ   
     เป็นผู้ชี้แจง 
 
 
 



       ๗ 
 
นายกฯอบต.   ด้วยได้รับหนังสือค าร้องขอให้อบต.รับมอบไฟทางสาธารณะของโครงการหมู่บ้าน  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ณัฏฐริยา ทางอบต.จึงได้ให้ช่างไปตรวจสอบสภาพแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากการ
    ตรวจพบว่ายังอยู่ในสภาพดี  จึงได้น าเข้าสภาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบในการรับโอน  
    ไฟทางสาธารณะ      
ประธานสภาฯ   ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบในการรับ โอนไฟทางสาธารณะ   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ดังกล่าว สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
    ๓.๖ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
          เรือ่งการควบคมุ การเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

ประธานสภาฯ   ด้วยได้รับร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน เรื่องการ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๕๖๒ จากท่านนายกอง์การบริหารส่วน 
    ต าบลโพไร่หวาน จึงขอพิจารณาเป็น ๓ วาระรวด  
 

    วาระท่ี ๑ รับหลักการและเหตุผล 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผล 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
นายกฯอบต.   เรียนประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) หลักการและเหตุผล  
    เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในเขต 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 
    ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น ในหน้า  
    ๕๘ – ๖๓ 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
  



       ๘ 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เมื่อปี ๒๕๖๑ เราท าการฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคพิษสุนัขบ้าล่าช้าไป ควรที่จะท า     
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) การฉีดในหน้าร้อน  ภายในเดือนเมษายน  เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ทันเวลา  
    ในปีนี้จะท าการฉีดวัคซีนเม่ือไร  
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เนื่องจากปีที่แล้วได้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ท าให้วัคซีนไม่เพียงพอกับ     
(นายอุดร  บัวทอง)  ความต้องการเพื่อป้องกันการระบาด ในปีนี้ได้สั่งซื้อวัคซีนไปแล้ว และจะท าการ 

ฉีดภายในเดือนมีนาคมนี้ 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  การเลี้ยงสัตว์มีการจ ากัดความหรือไม่ว่า จะท าการเลี้ยงได้ก่ีตัวและมีหน่วยงานใด   
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) ที่รับก าจัดสุนัขจรจัดบ้าง 
 
เลขานุการสภาฯ   ตามร่างข้อบัญญัตินี้ไม่มีการจ ากัดจ านวนการเลี้ยงสัตว์ไว้ เราสามารถท่ีจะเลี้ยงสัตว์  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  กี่ตัวก็ได้ แต่ในข้อบัญญัติอ่ืนจะมีการก าหนดไว้ว่าจ านวนเท่าไรที่จะต้องขออนุญาต  

ในส่วนของสุนัขจรจัดไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบดูแล   แต่เราก็สามารถท่ีจะขอ 
ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ได้มีการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวภายในต าบลโพไร่หวานหรือไม่ เพื่อที่จะได้สั่ง  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) วัคซีนได้เพียงพอต่อสัตว์เลี้ยง 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการฉีดวัคซีนแต่ละปีได้มีการจดบันทึกจ านวนสุนัขและแมวรวมทั้งชื่อเจ้าของไว้     
(นายอุดร  บัวทอง)  เราสามารถรู้ได้ว่าจ านวนวัคซีนที่จะใช้มีจ านวนเท่าไร ในการสั่งซื้อวัคซีนก็จะมีการ 

สั่งไว้ให้มากกว่าจ านวนสัตว์เลี้ยงที่ท าการส ารวจไว้ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ร้านค้าขายของบนฟุตบาทหน้าวัดเพรียงมีจ านวนมาก ท าให้ไม่มีทางเดินและการ  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในท่อระบายน้ า เรามีแนวทางแก้ไขหรือจัดระเบียบร้านค้าได้หรือไม่  
 
เลขานุการสภาฯ   ฟุตบาทเป็นเขตของทางหลวงชนบทเราไม่สามารถท่ีจะไปท าอะไรได้มาก ประชาชน
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  เค้าก็ท ามาหากินกัน เราสามารถไปจัดระเบียบได้และแนะน าวิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ร้านอาหารในเขตต าบลโพไร่หวานมีจ านวนมาก เราสามารถท่ีจะบังคับได้หรือไม่ว่า 
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) แต่ละร้านต้องมีการท าปล่องควันเพื่อระบายอากาศ และป้องกันเหตุล าคานที่อาจ  

เกิดข้ึน 
 
เลขานุการสภาฯ   ทางอบต.สามารถออกเป็นข้อบัญญัติต าบลได้ เกี่ยวกับร้านอาหารแต่เกี่ยวกับปล่อง
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  อาหารบังคับไม่ได้  แต่ถ้ามีเหตุล าคานจากควันประกอบอาหาร เราสามารถแนะน า  

ให้ท าปล่องควันได้  



       ๙ 
 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขอเสนอให้ออกเป็นข้อบัญญัติต าบลเกี่ยวกับร้านอาหาร  ให้ท าปล่องควัน             
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
เลขานุการสภาฯ   จะให้กองสาธารณสุขไปประสานหาแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติต าบล ว่ามี    
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ขั้นตอนแบบไหน อย่างไรบ้าง 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมจะรับหลักการ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) หรือไม่ สมาชิกสภาฯท่านใด รับหลักการขอให้ยกมือขึ้น 
 
ที่ประชุม   รับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้ว ขอเข้าวาระที่ ๒ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

    วาระท่ี ๒ พิจารณารายข้อ  
 

ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาฯพิจารณารายข้อตามร่างข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วน 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ต าบลโพไร่หวาน เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒  
    มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายข้อใดหรือไม่ ขอเชิญ เอกสารหน้า ๖๑ – ๖๓ 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายข้อ สมาชิกสภาฯ
    ท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบในรายข้อแล้ว ขอเข้าวาระที่ ๓  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
    วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
 

ประธานสภาฯ   วาระท่ี ๓ เมื่อสมาชิกสภาฯได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี ๒ แล้ว จึงขอมติที่ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
    เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ หรือไม่ 
    สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น  



       
๑๐ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) โพไร่หวานเรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒  แล้วจะได้ 
    เสนอให้นายอ าเภอได้ลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 

๓.๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 
 

ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่สภาคัดเลือก  จ านวน ๓ คน ซึ่งสมาชิกท่ี  
 
    เข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระ ๔ ปี มีหน้าที่ 
    ดังนี้  
     ๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
     ๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหา  
         เก่ียวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
     ๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ 
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯจ านวน ๓ ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็น  
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญเสนอ  
  
ประธานสภาฯ   รายชื่อเดิมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส  
    ๒. ส.อบต.คณาธิป   นวนพลอย  
    ๓. ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว  
    ขอเชิญเสนอ 
    
สมาชิกอบต.หมู่ ๓  เสนอ ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด 
(ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์) 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.บุญมา  หร่ายเรียง 
    ๒. ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ  



       
๑๑ 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๓  เสนอ ส.อบต.วีรชาติ   งามชม 
(ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสะอาด) 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.คณาธิป  นวนพลอย 
    ๒. ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  เสนอ ส.อบต.สุภาพ  เอ่ียมสะอาด 
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด 
    ๒. ส.อบต.วีรชาติ  งามชม  
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด เสนออีกหรือไม่ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   ผู้ได้รับการเสนอเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ส่วนต าบลโพไร่หวาน คือ  
    ๑. ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด       
    ๒. ส.อบต.วีรชาติ   งามชม  
    ๓. ส.อบต.สุภาพ  เอ่ียมสะอาด  
    สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น  
    
ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ     
       บริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  

 

ประธานสภาฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปก 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 



       
๑๒ 

 
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภา  ที่สภาคัดเลือก  
    จ านวน ๓  คน  ซึ่งสมาชิกที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบล มีวาระ ๔ ปี  มีหน้าที่ดังนี้  
     ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน ต่อผู้บริหาร 
     ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  
     ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
         แผนพัฒนา ต่อผูบ้รหิาร  
     จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาฯจ านวน ๓ ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็น  
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ขอเชิญเสนอ  
  
ประธานสภาฯ   รายชื่อเดิม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  (ส.
อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ต าบลโพไร่หวาน คือ 
    ๑. ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์  
    ๒. ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ  
    ๓. ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  เสนอ ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์ 
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.บุญมา  หร่ายเรียง 
    ๒. ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๓  เสนอ ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ 
(ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสะอาด) 
 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์ 
    ๒. ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๓  เสนอ ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว 
(ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์) 
 



       
๑๓ 

 
ประธานสภาฯ   ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน คือ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ๑. ส.อบต.สุภาพ  เอ่ียมสะอาด 
    ๒. ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ  
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใด เสนออีกหรือไม่ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) องค์การ บริหาร ส่วนต าบลโพไร่หวาน คือ 
    ๑. ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์       

๒. ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ 
    ๓. ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว  
    สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น  
           
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

    ๔.๑ เรื่องโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
      และท่ีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ – ๓ 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ ชี้แจง 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
นายกฯอบต.   ด้วยอบต.ได้จัดท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ๒๕๖๔) และท่ีเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ – ๓  และได้ประกาศใช้แล้วนั้น 
    สมาชิกสภาฯท่านใด  มีโครงการเร่งด่วนที่จะปรับปรุง  แก้ไข   เพ่ิมเติมหรือ 
    เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้น าไปแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
    ๒๕๖๔) โดยรายละเอียดให้ปลัดฯอบต. ชี้แจง  
      
ประธานสภาฯ   ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 



       
๑๔ 

 
เลขานุการสภาฯ   ช่วงนี้ต าบลต่างๆได้มีการลงประชาคมท าแผนพัฒนา เลยได้น าแผนงานโครงการต่างๆ 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  เข้าประชุมสภาฯ เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาว่าจะท าโครงการอะไร เพ่ิมเติม  

หรือเปลี่ยนแปลงแผน ขอให้สมาชิกสภาฯช่วยตรวจสอบโครงการของหมู่ตนเอง เพื่อ 
ที่จะได้ปรับแผนแต่ละปี และท าโครงการในแต่ละปีด้วย 

 
นายกฯอบต.   ตามท่ีสมาชิกสภาฯได้เสนอ ทางอบต.จะเพ่ิมเติมแผน แก้ไขตามระเบียบแผนต่อไป  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส)  
      
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  โครงการราดยางถนนสายหลักซอยห้วยเสือ หมู่ที่ ๕ โครงการท าตั้งแต่ตรงไหนถึง   
(ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว)  ตรงไหน และในเขตของหมู่ ๔ ที่เชื่อมต่อท าโครงการพร้อมกันหรือไม่  
 
ผู้อ านวยการกองช่าง  ตั้งแต่ทางเข้าห้วยเสือไปจนสุดเขตหมู่ที่ ๕ ติดกับต าบลสมอพลือ   
(นายวินัย  กู้นาม) 
 
เลขานุการสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาฯประสานกับประชาชนว่าจะท าโครงการไหนก่อน เพ่ือที่จะได้     
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผน เพื่อพัฒนาต าบลของเราต่อไป 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  โครงการในปีพ.ศ.๒๕๖๒ สามารถท าได้เลยหรือไม่ ที่อยู่ในข้อบัญญัติ                  
(ส.อบต.เอนก  แจ้งแล้ว)   
 
เลขานุการสภาฯ   โครงการในปีพ.ศ.๒๕๖๒ สามารถท าได้เลย แต่ก็ต้องดูว่าผู้รับเหมาท่ีจะเข้ามาท า     
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  โครงการจะท าหรือไม่ท าต่อไป   
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๗๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนทางเข้าลาดโพธิ์ (ซอยข้างวัดเพรียง)  
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง ต้องการให้ท าของเขตหมู่ท่ี ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ด้วย ได้หรือไม่  
  
ผู้อ านวยการกองช่าง  โครงการนี้ก็ได้ประสานกับผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๓ และสมาชิก ให้ด าเนินการท าไปพร้อมกับ  
(นายวินัย  กู้นาม)  โครงการของหมู่ที่ ๔ เพ่ือที่จะได้ไม่มีปัญหาในการระบายน้ าของทั้ง ๒ หมู่  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  หน้าที่ ๗๓ โครงการฝังท่อระบายน้ าตั้งแต่หน้าบ้านครูเนตร ถึงบ้านพี่แม็ท ซอย ๒  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง เคยเสนอให้เปลี่ยนเป็นรางระบายน้ า ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย 



       
๑๕ 

 
เลขานุการสภาฯ   จะท าการตรวจสอบโครงการนี้ในแผนพัฒนาให้กับสมาชิกสภาฯ ว่าได้เปลี่ยนแล้ว    
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  หรือยัง 
 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ                       
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ                    เม่ือทีป่ระชุมไม่มีเรือ่งเสนอแล้ว  ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และหัวหน้าส่วน ราชการ ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้  
    ขอปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๔๕ นาฬิกา 
 
 

 
(ลงชื่อ)  พันจ่าโท      ผู้จดรายงานการประชุม  

                         (ธนัช        ศิริรัตน์)  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  
 
     ..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 

     (ลงชื่อ)        ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                         (นางพรทิพย์   แจ่มจ ารัส)  
               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลโพไร่หวาน  
 
 
     

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับการตรวจรายงานการประชุม
................................................................. 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
................................................................................... 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 
(ลงช่ือ) 
          (นางอุไรรัตน์    มีสมบัติ) 
 (ลงช่ือ) 
          (นายประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
(ลงช่ือ) 

         (นายรัชชานนท์  มูลสะอาด) 

 


